



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. ๑๘๓๒-๕

ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๐.๒/ ๒๒๙๐

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน และ PDCA ๒๕๕๗

เรียน หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ข้าพเจ้า นายสุรชัย ศรีใส ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ ขอส่ง  
รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน PDCA และสรุปสถิติการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรชัย ศรีใส)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักฯ

โปรดพิจารณา และลงนาม

ประกาศ ๑๕ เม.ย. ๕๗ ลงนาม สุรชัย ศรีใส

30 เม.ย. 57

พ.

1 พค 57

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์)  
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

รายงานการปฏิบัติงานของ นายสุรชัย ศรีใส

ประจำเดือน

เมษายน

2557

สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ

หน่วยภาพนิ่ง

วันที่	ลักษณะการปฏิบัติงาน	ปริมาณ	หน่วย	งาน	ผลดำเนินงาน	อ้างอิง	ผู้ร่วมปฏิบัติงาน
1	แก้ไข TOR แผนปฏิบัติการ ข้อตกลง ปี 2557	1	ครั้ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	จัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน/TOR	1	ครั้ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	จัดพิมพ์บันทึกข้อความส่ง TOR แผนปฏิบัติการ ข้อตกลง	1	เรื่อง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	จัดพิมพ์บันทึกข้อความส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน/TOR	1	เรื่อง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	ประชุมเรื่อง การ ไปสัมมนาสำนักวิทยบริการ	1	ครั้ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
2	จัดพิมพ์ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร	1	เรื่อง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อย		
	จัดพิมพ์ใบเบิกค่ารักษาพยาบาลบุตร	1	เรื่อง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อย		
	จัดพิมพ์สัญญาเงินค่าเล่าเรียน/รักษาพยาบาลบุตร	1	เรื่อง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อย		
	จัดพิมพ์ผลิตภัณฑ์ E-book ภายนำ	1	ครั้ง	งานพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
3	ออกแบบ/พิมพ์ปก DVD งานเลี้ยง M.T.	50	แผ่น	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	ผลิตสื่อ E-book เรือง ภายนำ	1	ครั้ง	งานหลัก	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	บันทึกภาพคณะศิลปศาสตร์ดูงานเดบิล	19	ภาพ	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
4	ผลิตสื่อ E-book เรือง ภายนำ	1	ครั้ง	งานหลัก	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	จัดพิมพ์รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม"เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น"	1	เรื่อง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อย		
5							
6							
7							

8	แผนหนังสือประกอบการผลิตสื่อการเรียนฯ ลายรศนำ	36	ภาพ	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	จัดทำ Power point อบรมถ่ายภาพ	1	ครึ่ง	งานหลัก	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
9	จัดทำภาพประกอบการอบรม "เทคนิคการถ่าย/การตกแต่งภาพเบื้องต้น"	1	ครึ่ง	งานหลัก	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	จัดเตรียมสตูดิโอถ่ายภาพ รองรับการอบรมถ่ายภาพฯ	1	ครึ่ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
10	ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ล้านกาฯ	1	ครึ่ง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
11	ลาพักผ่อน						
12							
13							
14							
15							
16							
17	ลาพักผ่อน						
18	ลาพักผ่อน						
20							
21	ลาป่วย						
22	จัดเตรียม Powerpoint อบรม "เทคนิคการถ่ายและการตกแต่งภาพเบื้องต้น"	1	ครึ่ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
23	จัดเตรียมความพร้อมห้องอบรมฯ อบรม "เทคนิคการถ่ายภาพฯ"	1	ครึ่ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	จัดทำมุมหนังสือ และห้องสตูดิโอถ่ายภาพบุคคล	1	ครึ่ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
24	วิทยากรอบรม "เทคนิคการถ่ายและการตกแต่งภาพเบื้องต้น"	1	ครึ่ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	4734	
	บันทึกภาพการอบรม "เทคนิคการถ่ายและการตกแต่งภาพเบื้องต้น"	82	ภาพ	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		

25	ผู้ช่วยวิทยากรอบรม "เทคนิคการถ่ายภาพและและการตกแต่งภาพเบื้องต้น"	1	ครั้ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	บันทึกภาพการอบรม "เทคนิคการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเบื้องต้น"	60	ภาพ	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
27							
28	ร่วมแข่งขันกีฬา "เซียงใหม่เกมส์"						
29	ร่วมแข่งขันกีฬา "เซียงใหม่เกมส์"						
30	ร่วมแข่งขันกีฬา "เซียงใหม่เกมส์"						



(นายสุรชัย ศรีใส)  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา



(นายเทวิน ศรีดาโคตร)  
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงาน PDCA เดือนเมษายน ๒๕๕๗

ที่	กิจกรรม/ภาระงาน	แผนงาน (Plan)	ผลการปฏิบัติงานตามแผน (Do)	ประเมินผล และตรวจสอบผลการดำเนินงาน(CHECK)	การแก้ไขปรับปรุง หรือนำไปพัฒนา (Action)
๑	โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ผลิตสื่อ ๒ เทียน ต่อ ๑ เรื่อง	มีการดำเนินการ ๑ เรื่อง "ลายรดน้ำ" e-book	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
๒	โครงการช่วยผลิตสื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๓ ครั้ง ใน ๑ รอบประเมิน (ด้านความพึงพอใจ)	ไม่มีการดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องขอ	-
๓	บันทึกภาพนิ่งบุคคล กิจกรรมอื่นๆ	มีการดำเนินงานทุกเดือน	มีการดำเนินการ ๓ ครั้ง	อยู่ระหว่างรอผลความพึงพอใจ	-
๔	โครงการให้บริการสืบค้นข้อมูลภาพ ทำสำเนา CD/DVD ภาพนิ่ง	มีการดำเนินงานทุกเดือน	ไม่มีการดำเนินงาน	-	-
๕	โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาพนิ่งเพื่อการสืบค้น	มีการดำเนินงานทุกเดือน	ไม่มีการดำเนินงาน	-	-
๖	ร่วมติดตั้ง UBU CATV /CCTV	ร่วมดำเนินการตามติดตั้งอุปกรณ์ CCTV	ไม่มีการดำเนินงาน	-	-
๗	โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการรายเดือน/PDCA	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและ PDCA ทุกเดือน	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน และ PDCA	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและ PDCA ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป	-

ที่	กิจกรรม/ภาระงาน	แผนงาน (Plan)	ผลการปฏิบัติงานตามแผน (Do)	ประเมินผล และตรวจสอบผลการดำเนินงาน(CHECK)	การแก้ไขปรับปรุง หรือนำไปพัฒนา (Action)
๘	โครงการร่วมประชุม ประจำเดือนในฝ่ายฯ	มีการประชุมทุกเดือน	ไม่มีการประชุม	ติดภารกิจอบรมถ่ายภาพฯ	-
๙	โครงการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง	มีการประชุมตามวาระที่กำหนด	- ประชุมการสัมมนาออกสถานที่	ร่วมประชุมตามวัน/เวลาที่กำหนด	-
๑๐	โครงการวิจัยสถาบัน	มีการดำเนินงานทุกเดือน	ไม่มีการดำเนินงาน	-	-
๑๑	โครงการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาสำนักวิทยบริการซึ่ง ประจักษ์	มีการเข้าร่วมกิจกรรมเดือน ละ ๑ ครั้ง	ไม่มีการดำเนินงาน	-	-

สรุปผลการดำเนินงาน PDCA ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานในเดือนเมษายน ๒๕๕๗	๑๑ งาน/หัวข้อ
ผลการดำเนินงานตามแผนเดือนเมษายน ๒๕๕๗	๔ งาน/หัวข้อ
คิดเป็นร้อยละ	๓๖.๖๓

สรุปสถิติการปฏิบัติงาน ประจำปีเดือนเมษายน 2557

หน่วยภาษาหนึ่ง

ชื่อ นายสุรชัย ศรีใส ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	บันทึกภาพประชุม/อบรม/สัมมนา	161	ภาพ	
2	สแกนภาพ	36	ครึ่ง	
5	บริการข้อมูลภาพ	-	-	
6	สำเนา CD/DVD ภาพ	-	-	
8	ออกแบบ/พิมพ์แผ่น CD	50	แผ่น	
10	ผลิตสื่อการเรียนการสอน	4	ครึ่ง	
11	จัดทำฐานข้อมูลภาพหนึ่ง	-	-	
12	อื่นๆ (ระบุ)			
	1. จัดทำเนื้อหา/Powerpoint/เตรียมห้องคอมพิวเตอร์/จัดมุนหนึ่ง/วิทยากร/พิมพ์รายชื่อ"เทคนิคการถ่ายและการตกแต่งภาพเบื้องต้น"	11	ครึ่ง	
	2. ร่วมประเพณีสงกรานต์สำนักเรียนบริการ	1	ครึ่ง	
	3. ประชุมเรื่องการสัมมนาสำนักเรียนบริการ	1	ครึ่ง	
	4. จัดพิมพ์แบบฟอร์มเบิกค่ารักษา/ค่าเล่าเรียน/สัญญาออมเงิน	3	เรื่อง	
	5. แก้ไข/จัดทำบันทึกข้อความ/จัดพิมพ์ ข้อตกลง/TOR/แผน 2/2557	4	ครึ่ง	
	6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเดือน/PCA/สรุปสถิติการปฏิบัติงาน	1	ครึ่ง	
	7. ร่วมกิจกรรมกีฬา "เชียงใหม่"	1	ครึ่ง	
	8. ร่วมกิจกรรมการมอบแท็บเล็ต	1	ครึ่ง	